

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกรรมการที่วสถานบริการของวัยรุ่นในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาเยาวชนเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้น พฤติกรรมการเที่ยวดิสโก้เคคเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่น่ามาสู่ปัญหาสังคมด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ได้มีโอกาสดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่เป็นปัญหาต่อสังคมจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการเที่ยวสถานบริการของเยาวชน โดยจะศึกษาสถานบริการเฉพาะดิสโก้เคคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ผลที่จะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตไปในแนวทางที่ถูกต้อง และนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอ ทรรศนะ สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2. วิธีดำเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกรรมการที่วสถานบริการของวัยรุ่นในอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมกรรมการที่วสถานบริการของวัยรุ่น ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกรรมการที่วสถานบริการของวัยรุ่น ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมกรรมการที่วสถานบริการ กับพฤติกรรมกรรมการที่วสถานบริการ ของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร คือ วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการในเวลากลางคืน โดยจะมีช่วงอายุระหว่าง 12-27 ปี

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12-27 ปี ที่มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 300 คน สุ่มแบบกระจายตามช่วงเวลาไปเที่ยวสถานบริการ เพื่อให้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.2.1 ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน ที่ความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซนต์ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน

1.2.2 จำแนกกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามวันที่ไปเก็บข้อมูล 5 วันๆ ละ 60 คนรวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน โดยในแต่ละวันกระจายไปตามสถานบริการ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งสามารถสรุปจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสถานบริการได้ดังนี้ ดิสโก้เทค ควาราไอเกะ ผับ จำนวนสถานบริการละ 2 แห่ง จำนวนกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ภูมิภาค เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อสัปดาห์ แหล่งรายได้ที่ได้รับ

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สภาพครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัว อาชีพของบิดาและมารดา การศึกษาของบิดามารดา จำนวนสมาชิกในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความคิดเห็นที่มีต่อสถานบริการ ความคิดเห็นที่มีต่อผู้ไปเที่ยวสถานบริการ ผลกระทบต่อการไปเที่ยวสถานบริการและสังคม

ตอนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม ทางด้านที่พักอาศัย บริเวณที่อยู่อาศัย ลักษณะของกลุ่มเพื่อน การได้รับข่าวสาร

ตอนที่ 5 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของแบบสอบถาม แสดงและสถานบริการที่ไปใช้บริการ วันที่ไปใช้บริการ ช่วงเวลาที่ไปใช้สถานบริการ ระยะเวลาในการใช้สถานบริการแต่ละครั้ง ความถี่ในการไปเที่ยวสถานบริการ ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง บุคคลที่ไปเที่ยว

สถานบริการด้วย แหล่งรายได้ที่ได้รับ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่พบเห็น ชัยคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา

เมื่อสร้างแบบสอบถามได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์แล้ว ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการหาความตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบดูอีกครั้งว่าแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหาหรือไม่ เมื่อได้ตรวจแก้และให้ความคิดเห็นในส่วนที่ยังบกพร่องแล้ว ผู้วิจัยจึงได้นำมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง

หลังจากนั้นจึงนำไปหาความเที่ยง (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง คือ วิทยาลัยที่เข้าไปใช้สถานบริการในสถานบริการ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. ทำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยและทำหนังสืออนุญาตไปยังเจ้าของสถานบริการเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปดำเนินการทดลองใช้ (Try out) เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยที่มีพฤติกรรมการเกี่ยวข้องกับสถานบริการในการดลองแบบสอบถาม ในสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา แล้วนำมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีของ Cronbach การเก็บรวบรวมข้อมูล และแจกแบบสอบถาม ในระหว่างเดือน สิงหาคม 2547
3. นำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลมาตรวจให้ระดับคะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห์จัดกระทำข้อมูล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม แล้วมาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) และวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจัยทัศนคติต่อการเกี่ยวข้องกับสถานบริการ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการเกี่ยวข้องกับสถานบริการ โดยใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ

4.2 วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการศึกษาของสถานบริการ โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi - Square)

$$\chi^2 = \frac{\sum (O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

สรุปผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการศึกษาของสถานบริการของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการศึกษาของวัยรุ่นในเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-22 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีภูมิลำเนาอยู่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่ำกว่า 501 บาท ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่ จากข้อมูลเบื้องต้นเห็นได้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่รายได้ไม่พอ โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่ และเป็นเพศหญิงมากกว่าชาย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด เงินที่ได้รับต่อสัปดาห์ต่ำกว่า 501 บาท เพราะส่วนใหญ่จะมาจากสังคมชนบท บิดามารดาจะมีอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัยด้วยกัน มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่ำกว่า 10,001 บาท ต่อเดือนมากที่สุด บิดามารดามีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เนื่องจากครอบครัวเป็นสังคมชนบท พ่อแม่มีอาชีพเกษตรกรรมเมื่อส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสังคมเมืองจึงปล่อยให้ดูแลตัวเอง เพราะมาอาศัยอยู่หอพักซึ่งมีจำนวนมากในเมืองบุรีรัมย์

ด้านทัศนคติต่อสถานบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าสถานบริการเป็นที่ผ่อนคลายความเครียด มีความเห็นว่ามีผู้ไปเที่ยวสถานบริการเป็นกันหันสมัย และเป็นเรื่องปกติที่ไปเที่ยวสถานบริการ สำหรับผลกระทบของการเที่ยวสถานบริการที่มีต่อผู้ไปเที่ยว คือ ทำให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่ก็ทำให้ผ่อนคลายความเครียด รวมทั้งผลกระทบของการเที่ยวสถานบริการที่มีต่อสังคม เป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียดของคนในสังคม ไม่เป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญและทันสมัยของบ้านเมือง พักอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยมีบ้านอยู่ชานเมืองหรือชนบท มีเพื่อนมาก และได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสถานบริการจากเพื่อน เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะไปสถานบริการกับเพื่อน ที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน หรือกลุ่มเพื่อน ไปเที่ยวสถานบริการจึงเป็นเรื่องปกติ คล้ายกับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อมของสังคมเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตาม ส่วนสื่อจะมีส่วนน้อยมากแต่จะมีสื่อกลางคือความสนิทสนมกันระหว่างเพื่อนมากกว่า จากข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการศึกษาของสถานบริการ ดังนี้

1.1 ปัจจัยทางด้านตัวบุคคล

ปัจจัยทางด้านตัวบุคคลของวัยรุ่นที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลให้วัยรุ่นมีลักษณะที่ไปเที่ยวสถานบริการ จะเห็นได้จากระดับการศึกษาและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อสัปดาห์ส่งผลทำให้สถานบริการที่ไปเที่ยวความถี่ในการเที่ยวต่อสัปดาห์ วัยรุ่นที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์มากกว่า 1,000 บาท จะมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ในการเที่ยวสถานบริการมากกว่าวัยรุ่นที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์น้อยกว่าวัยรุ่น ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวสถานบริการที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีความถี่ในการไปเที่ยวสถานบริการสัปดาห์ละครั้ง และวัยรุ่นที่มีรายได้ต่อสัปดาห์น้อยจะมีความถี่ไปเที่ยวสัปดาห์ละครั้ง มีเพียงเพศเท่านั้นที่จะส่งผลให้ผู้ที่ไปเที่ยวสถานบริการด้วย โดยเพศหญิงจะไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ในขณะที่เพศชายจะไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศมากกว่า

สรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านตัวบุคคล เพศจะมีผลต่อการไปเที่ยว เพราะการไปเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่นจะไปกับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน และมีปัจจัยเกี่ยวกับเงินค่าใช้จ่ายที่วัยรุ่นได้รับและระดับชั้นเรียนจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวคือได้รับค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อสัปดาห์สูง ก็มีความถี่ในการเที่ยวสถานบริการเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเที่ยวสถานบริการแต่ละครั้งเป็นค่าใช้จ่ายระดับต่ำ จึงมีผลให้วัยรุ่นได้รับค่าใช้จ่ายมาใช้ในทางสิ้นเปลืองเพื่อนำมาใช้จ่ายในการเที่ยวเพราะต้องการผ่อนคลายความเครียด และทางด้านการศึกษาพบว่าเมื่อการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้น ลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยวและความถี่ในการไปเที่ยวสถานบริการก็จะน้อยลงตามไปด้วย

1.2 ปัจจัยทางด้านครอบครัว

ปัจจัยทางด้านครอบครัวของวัยรุ่นนั้นส่งผลให้มีลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยวพบว่า ปัจจัยทั้งหมด ไม่ว่าจะปัจจัยทางด้านครอบครัว ทั้งสถานภาพครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา จำนวนสมาชิกในครอบครัว และ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันส่งผลให้มีลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยวที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า สถานภาพครอบครัว ส่วนใหญ่จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง มีผลให้ สถานบริการที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสถานบริการติสโก้เชคมากกว่าสถานบริการอื่นมากเพราะต้องการเป็นที่กลมรั้งกับเพื่อน และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะส่งผลให้ไปเที่ยวสถานบริการติสโก้เชคมากเนื่องจากครอบครัวไม่เข้มงวดทำให้ไปเที่ยวกับเพื่อนได้อย่างไม่มีระเบียบมาเป็นข้อบังคับ

ปัจจัยทางด้านครอบครัวของวัยรุ่นพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา จำนวนสมาชิกในครอบครัว และ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู พบว่ามีความถี่ในการเที่ยวต่อสัปดาห์แตกต่างกันไป โดยวัยรุ่นที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ในการเที่ยวสถานบริการมากกว่าวัยรุ่นที่ถูกเลี้ยงแบบอื่น ๆ และปัจจัยทางด้านครอบครัวของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวสถานบริการนั้นส่งผลให้มีผู้ที่ไปเที่ยวสถานบริการด้วยที่

แตกต่างกัน จากการศึกษาค้นพบว่าสถานภาพครอบครัว ที่พ่อหรือแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน จะไปเที่ยวสถานบริการกับเพื่อน ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน วัยรุ่นจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่วางร่วมกับเพื่อน เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว หรือมีกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวสถานบริการ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการ

1.3 ปัจจัยด้านทัศนคติ

ทัศนคติต่อการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่นที่แตกต่างกันส่งผลให้มีลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยวที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า มีเพียงความคิดเห็นต่อสถานบริการที่ส่งผลให้มีลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยวัยรุ่นที่คิดว่าสถานบริการเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ที่ดี และเป็นที่ผ่อนคลายความเครียด มีแนวโน้มไปเที่ยวดิสโกเธค ในขณะที่วัยรุ่นที่คิดว่าสถานบริการเป็นแหล่งส่งเสริมให้มีการมีวสุมทางเพศ หรือเป็นแหล่งแพร่ยาเสพติด มีแนวโน้มไปเที่ยวคาราโอเกะและคอฟฟี่ช็อป

ทัศนคติต่อการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่นที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความถี่ ในการเที่ยวต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยทางด้านทัศนคติ เรื่องความคิดเห็นต่อสถานบริการ ความคิดเห็นต่อผู้ไปเที่ยวสถานบริการ ความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อผู้ไปเที่ยวสถานบริการ และความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อสังคม ต่างก็ส่งผลให้มีความถี่ในการเที่ยวสถานบริการแตกต่างกัน โดยวัยรุ่นที่คิดว่าสถานบริการเป็นที่ผ่อนคลายความเครียด คนที่ไปเที่ยวเป็นคนทันสมัย ผลกระทบต่อตัวผู้เที่ยวคือทำให้ผ่อนคลายความเครียด และมีผลกระทบต่อสังคมคือเป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญและทันสมัยของบ้านเมือง จะมีแนวโน้มมีความถี่ในการเที่ยวมากกว่าคนที่มีความคิดเห็นอื่น

1.4 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นที่แตกต่างกันส่งผลให้มีลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยวที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาค้นพบว่า มีเพียงลักษณะของกลุ่มเพื่อนสนิทที่แตกต่างกันมีลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยวแตกต่างกัน โดยวัยรุ่นที่มีกลุ่มเพื่อนสนิทเป็นเด็กที่ชอบเที่ยวสถานบริการจะมีแนวโน้มไปเที่ยวสถานบริการประเภทดิสโกเธคมากกว่าวัยรุ่นที่มีเพื่อนสนิทแบบอื่นๆ

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความถี่ในการเที่ยวต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาค้นพบว่า สำหรับเขตที่อยู่อาศัย และลักษณะของกลุ่มเพื่อนสนิท ที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการเที่ยวต่อสัปดาห์แตกต่างกัน โดยวัยรุ่นที่มีกลุ่มเพื่อนสนิทเป็นเด็กที่ชอบเที่ยวสถานบริการจะมีแนวโน้มมีความถี่ในการไปเที่ยวสถานบริการมากกว่าวัยรุ่นที่มีเพื่อนสนิทที่แตกต่างกันไป

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นที่แตกต่างกันส่งผลให้มีผู้ไปเที่ยวสถานบริการด้วยที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงลักษณะของกลุ่มเพื่อนสนิทที่ ส่งผลให้มี ผู้ที่ไปเที่ยวสถานบริการด้วยแตกต่างกัน โดยวัยรุ่นที่มีเพื่อนสนิทเป็นเด็กที่ชอบเที่ยวสถานบริการ จะมีแนวโน้มไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศมากกว่า แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ยังคงไปเที่ยวกับเพื่อนๆ โดยไม่ระบุว่าเป็นเพศใด

2. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่าลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยว พบว่า วัยรุ่นนิยมที่สถานบริการประเภทดิสโกเธค ในวันหยุดประจำสัปดาห์ เวลาที่เที่ยวสถานบริการ 23.01 น. – 01.00 น. โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาที่ใช้ในการเที่ยวแต่ละครั้ง 2 – 4 ชั่วโมงต่อครั้ง ความถี่ในการเที่ยวต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่เที่ยวสถานบริการสัปดาห์ละครั้ง ส่วนค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้ง 101 – 200 บาท ไปเที่ยวสถานบริการกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกัน แหล่งของค่าใช้จ่ายในการเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เงินเดือนประจำที่ได้รับจากผู้ปกครอง กิจกรรมที่ทำขณะเที่ยวมากที่สุดคือ เดินร่ำ พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่พบเห็นในสถานบริการ ส่วนใหญ่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่กลุ่มตัวอย่างพบเห็นในสถานบริการ คือ ทะเลาะวิวาท เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายที่พบเห็นในสถานบริการมากที่สุด คือ การทะเลาะวิวาท และทำร้ายร่างกาย

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไปเที่ยวสถานบริการดิสโก้เธค อาจเป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้งต่ำเพียงไม่เกิน 200 บาท โดยจะใช้เวลาเที่ยวไม่มาก ส่วนใหญ่ไปเที่ยวช่วงเวลาที่ดึกเป็นเวลาสถานบริการใกล้จะปิดบริการ และจะใช้เวลาที่เหลือในสถานบริการ โดยจะไปใช้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ และจะไปใช้สถานบริการอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งกับเพื่อนสนิท และค่าใช้จ่ายในการเที่ยวสถานบริการแต่ละครั้งจะได้รับจากเงินประจำที่ได้รับจากผู้ปกครอง กิจกรรมที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ทำในสถานบริการคือ การเดินร่ำ และพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมว่าคือการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย ซึ่งเห็นว่าเป็นความผิดทางด้านกฎหมายด้วย

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการ

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวสถานบริการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ดังจะนำมาสรุปแยกเป็นแต่ละปัจจัยดังนี้

3.1 ปัจจัยทางด้านบุคคลกับสถานบริการที่ไปเที่ยวพบว่า ระดับชั้นเรียนและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการโดยเฉพาะเงิน

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อสัปดาห์จะมีผลต่อความถี่ที่ไปเที่ยวสถานบริการด้วย คือเมื่อได้รับค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อสัปดาห์มากก็จะทำให้มีความถี่ในการไปเที่ยวสถานเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนความสัมพันธ์กับผู้ไปเที่ยวสถานบริการด้วยนั้น พบเพียงเพศเท่านั้นที่มีผลกับผู้ไปเที่ยวสถานบริการด้วย วัยรุ่นเพศหญิงจะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเพศสนิทเพศเดียวกันมากกว่า

3.2 ปัจจัยทางด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการ สรุปได้ว่า สถานภาพครอบครัว ส่วนใหญ่จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง มีผลให้สถานบริการที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสถานบริการดิสโก้เทคมากกว่าสถานบริการอื่นมากเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับกับเพื่อน และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะส่งผลให้ไปเที่ยวสถานบริการดิสโก้เทคมากเนื่องจากครอบครัวไม่เข้มงวดทำให้ไปเที่ยวกับเพื่อนได้อย่างไม่มีระเบียบมารั้งจับ

3.3 ปัจจัยด้านทัศนคติ กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่น สรุปได้ว่าปัจจัยทางด้านทัศนคติ ของวัยรุ่นมีทัศนคติว่าเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียดของคนในสังคมและคิดว่าคนที่ไปใช้สถานบริการเป็นคนทันสมัย จึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่น ที่เข้าใจว่าสถานบริการเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียด การเข้าไปในสถานบริการจึงเป็นเรื่องที่ปกติ

3.4 ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการนั้น เพื่อนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพราะวัยรุ่นที่ตอบแบบส่วนใหญ่จะได้รับข่าวสารจากเพื่อนและมีเพื่อนสนิทที่มีเพื่อนมาก และมีทัศนคติที่ว่าสถานบริการเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียด จึงมีผลทำให้พฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการวัยรุ่น เพื่อนและกลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการ

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สรุปได้ว่าปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่น ปัจจัยทางด้านบุคคลที่ส่งผลคือเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อสัปดาห์และระดับชั้นเรียน ปัจจัยทางด้านครอบครัว สถานภาพครอบครัวส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมการเที่ยวเพราะจะเห็นได้จากถ้าสถานภาพครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันอยู่ วัยรุ่นจะคบเพื่อนมากและมีเพื่อนสนิทหลายกลุ่มจะทำให้พฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการมีความถี่เพิ่มขึ้น ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแปรเพื่อนมีอิทธิพลมากกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่พบมาจากครอบครัวเกษตรกรรม เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อาศัยอยู่ลำพังกับเพื่อนสามารถตัดสินใจทำใจตนเองได้ ไม่มีผู้ปกครองหรือบิดามารดาคอยดักเตือนเมื่อกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวสถานบริการทำให้เป็นตัวแปรที่ส่งผลโดยตรงกับวัยรุ่น

อภิปรายผล

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่นครั้งนี้สามารถนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ดังนี้

1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล

วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ได้เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อสัปดาห์ประมาณ 501 - 1,000 บาท และได้รับเงินจากพ่อแม่

เห็นได้ว่า ปัจจัยทางด้านเพศมีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการ โดยเพศหญิงจะไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ในขณะที่เพศชายจะไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศมากกว่า ซึ่งน่าจะมาจากค่านิยมในสังคมไทย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเพศหญิงมักจะถูกสอนให้มีความระมัดระวังในการคบเพื่อนต่างเพศมากกว่าเพศชาย

1.2 ปัจจัยทางด้านครอบครัว

วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พ่อแม่อยู่ด้วยกัน มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่ำกว่า 10,001 บาทต่อเดือน บิดามีอาชีพเป็นเกษตรกร และมารดามีอาชีพเป็นเกษตรกร บิดามารดามีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยให้วัยรุ่นได้ตัดสินใจในความต้องการของตน ไม่มีข้อคิดหรือแนวทางแนะนำให้ทราบ สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิราพร เชาวน์ประยูร (2530 : 68) พบว่าในปัจจุบันความจำเป็นทางเศรษฐกิจของครอบครัว บิดามารดาต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำให้ไม่มีโอกาสพบปะพูดคุยและอบรมสั่งสอนลูก เด็กจะรู้สึกว่าเขาขาดความอบอุ่นทางใจ จึงต้องแสวงหาความอบอุ่นทางใจนอกบ้าน การที่บิดามารดาและบุตรมีเวลาพบกันน้อยนี้ วัยรุ่นจะมีปัญหาและประพฤติดีได้ง่าย เพราะกว่าพ่อแม่จะรู้ว่าบุตรของตนมีปัญหา ก็ยากที่จะแก้ไขเสียแล้ว

เห็นได้ว่าวัยรุ่นจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ บิดามารดาต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำให้ไม่มีโอกาสอบรมสั่งสอนลูกเท่าที่ควรเด็กจึงขาดความอบอุ่นทางใจ จึงแสวงหาความอบอุ่นทางใจนอกบ้าน วัยรุ่นกลุ่มนี้จึงมักนิยมเที่ยวสถานบริการเพราะไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว จึงสามารถตัดสินใจที่จะไปเที่ยวสถานโดยเพื่อนจะเป็นตัวแปรสำคัญมากที่สุดที่เป็นแรงผลักดันให้วัยรุ่นไปเที่ยวสถานบริการ

1.3 ปัจจัยทางด้านทัศนคติ

วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจะมีทัศนคติที่ดีกับการเที่ยวสถานบริการทั้งในด้านทัศนคติเกี่ยวกับสถานบริการโดยคิดว่าสถานบริการดีสัปดาห์หนึ่งเป็นที่ยอมรับความเครียดทัศนคติเกี่ยวกับคนที่ไปเที่ยวสถานบริการ เห็นว่าผู้ที่ไปเที่ยวสถานบริการเป็นคนทันสมัยทัศนคติเกี่ยวกับผลกระทบต่อตัวผู้ไปเที่ยว แม้จะทำให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่ก็ทำให้ผ่อนคลายความเครียด และทัศนคติเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมเห็นว่าสถานบริการเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียดของคนในสังคม สอดคล้องกับ นลินี สุภกรโกศัย (2546) มีทัศนะต่อสถานบริการดีสัปดาห์หนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นสถานที่ที่สามารถผ่อนคลายความเครียด และไว้เป็นที่พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ รวมทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานบริการดีสัปดาห์หนึ่ง

1.4 ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงกับพฤติกรรมกาเที่ยวสถานบริการ เพราะปกติตามธรรมชาติวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทำตามเพื่อนเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวจึงไม่ขัด และวัยรุ่นนั้นไม่ชอบทำตัวแตกต่างจากกลุ่ม ดังนั้นเมื่อเพื่อนไปเที่ยวก็ร่วมไปด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพื่อนในโรงเรียนหรือเพื่อนบ้าน (นันทยา คงประพันธ์. 2543 : 17) เมื่อสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สำคัญ วัยรุ่นหลายคนก็แยกตัวมาจากบ้าน จากครอบครัวเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เช่น เพื่อเข้ามาเรียนหนังสือและต้องมาพักอาศัยตามหอพักที่เปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ทำให้มีอิสระในการใช้ชีวิต และใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับเพื่อน ดังนั้นเพื่อนจึงเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้พฤติกรรมกาเที่ยวสถานบริการ และยังเป็นผู้ให้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานบริการอีกด้วย

2. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัยรุ่นส่วนใหญ่ไปเที่ยวดีสัปดาห์หนึ่ง ไปกับเพื่อนสนิทในวันหยุดประจำสัปดาห์ๆ ละครั้งเข้าไปเที่ยวในระหว่างเวลา 23.01 น. – 01.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกมาก และส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเที่ยวในแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในการเที่ยวแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการเที่ยวประมาณ 101-200 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเที่ยวส่วนใหญ่จะมาจากเงินเดือนประจำที่ได้รับจากผู้ปกครอง เห็นได้ว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการนั้นเป็นปัญหาสังคมเนื่องจากวัยรุ่นจะต้องออกจากบ้านเวลากลางคืนอาจจะเป็นอันตราย รวมถึงอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมในด้านต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายก็นำมาจากเงินประจำที่ได้รับจากพ่อแม่ เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุและมีปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย ปัญหาอาจจะมาจากการเที่ยวสถานบริการนั่นเอง สอดคล้องกับ นันทยา คงประพันธ์ (2543 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเที่ยวแต่ละครั้ง 2-4 ชั่วโมง และเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ และเที่ยวกับเพื่อนสนิทมากที่สุด โดยใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากผู้ปกครอง

วัยรุ่นที่ไปเที่ยวสถานบริการมักจะเดินร่า ร่วมกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ไปเที่ยวบริการด้วยกัน และส่วนใหญ่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วย ค่าใช้จ่ายที่ใช้แต่ละครั้งที่

ใช้จะใช้ซื้อเครื่องดื่ม และในสถานบริการพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ การทะเลาะวิวาท เมาสุราไม่สามารถครองสติได้ และการขายบริการทางเพศ ตามลำดับ นอกจากนี้แล้วยังพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในสถานบริการโดยสิ่งที่เกิดมากที่สุด คือ การทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย เป็นอาชญากรรมและเป็นปัญหาสังคม วัยรุ่นส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเป็นกลุ่มกับเพื่อน ในสถานบริการแสงสว่างจะน้อย เมื่อจำนวนคนเที่ยวมาก จึงมีการกระทบกระทั่งกัน ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย เพราะดื่มสุรามึนเมา จนไม่สามารถครองสติตนเองได้ พฤติกรรมที่ตามมาคือการค้าปลีกทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสะตางค์ สร้อยคอทองคำ เป็นต้น โดยเฉพาะในดิสโก้เทค เป็นสถานที่ที่มีเสียงอึกทึก จำนวนผู้คนมาก มีการเบียดเสียดกัน ถ้าไม่ระมัดระวังจะทำให้ทรัพย์สินหายได้ สถานบริการอื่น ๆ ปัญหา ก็จะน้อยลงไป เพราะปัจจุบันวัยรุ่นจะนิยมเที่ยวดิสโก้เทคมากกว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้งจะถูกกว่าสถานบริการอื่นที่มีทั้งในดิสโก้เทคยังสามารถทั้งฟังเพลง เดินรำ ไปได้พร้อมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิสลา ชูชาติ และคณะ (2538 : 25-26) ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่น คือ กลุ่มวัยรุ่นจะไปเที่ยวด้วยกันเป็นกลุ่มประมาณ 4-5 คน มีการแต่งตัวในรูปร่างแบบเดียวกัน เมื่อไปถึงสถานบริการจะยังไม่เข้าไปข้างในที่ แต่จะยืนกันเป็นกลุ่มก้อนก่อน วัยรุ่นทุกคนที่มาเที่ยวมาเพื่อหาความสำราญ ความสนุกสนานเป็นสิ่งสำคัญ ต่างคนต่างใช้ชีวิตอิสระของตนได้มาแสดงออกด้วยอารมณ์ที่ซึนมัน ไม่สนใจใคร แต่ต้องได้รับความสนใจจากคนอื่นโดยการแสดงออกในการเดินรำด้วยลีลาต่างๆ ที่คิดค้นเอาเองหรืออาจเลียนแบบดาราต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักในเวลาที่สถานเริงรมย์เริ่มเปิดบริการจะพบว่ามีผู้ไปเที่ยวค่อนข้างน้อย หลังจากนั้นเวลาประมาณ 22.00-23.00 นาฬิกา กลุ่มนักท่องเที่ยวจะเริ่มมีจำนวนมากขึ้น เวลาประมาณเที่ยงคืน คนก็จะแออัดเบียดเสียดเดินรำกัน มีการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือประเภทอื่น ๆ สูบบุหรี่และใช้ยาเสพติดประเภทอื่นๆ บรรยากาศภายในสถานบันเทิงที่เหล่านี้อบอวลไปด้วยควันบุหรี่ และอาการมึนเมา มีการแสดงออกของวัยรุ่นที่ขัดต่อขนานธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย

สรุปได้ว่า สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลทำให้ทัศนคติของกลุ่มวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น และส่วนใหญ่สภาพครอบครัวของวัยรุ่นผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นได้ว่าสภาพครอบครัวส่วนใหญ่บิดามารดาจะอยู่ร่วมกัน มีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได้ค่อนข้างต่ำจะให้ลูกหลานมาอาศัยอยู่ในหอพัก หรือบ้านญาติในเมืองบุรีรัมย์เพื่อมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเมื่อวัยรุ่นเข้าคบเพื่อนที่สถานศึกษาที่มีทัศนคติว่าสถานบริการเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียด เมื่อได้รับข่าวสารจากเพื่อนแล้วเพื่อนก็ชักชวนกันไปเที่ยวสถานบริการอีกทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเที่ยวแต่ละครั้ง ไม่เกิน 200 บาท สามารถที่วัยรุ่นจะไปเที่ยวได้สัปดาห์ละครั้ง วัยรุ่นส่วนใหญ่จึงมีความถี่ในการเที่ยวสัปดาห์ละครั้งมากที่สุดและช่วงเวลาที่วัยรุ่นเข้าไปใช้บริการเป็นช่วงสุดท้ายที่สถานบริการจะปิด เป็นเวลาที่ค่อนข้างดีใช้เวลาส่วนใหญ่ประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นผลเนื่องมาจากจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การเที่ยว ถึงแม้ว่าจะทราบว่าสถานบริการเป็นแหล่งที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้น และยังคงพบเห็นพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ยังเข้าไปใช้บริการ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านตัวบุคคล ด้านครอบครัว ด้านทัศนคติ และด้านสิ่งแวดล้อม ของวัยรุ่นกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่น

โดยจะแยกอภิปรายผลในแต่ละเรื่องดังนี้

3.1 ปัจจัยทางด้านตัวบุคคล

ปัจจัยทางด้านตัวบุคคลในเรื่องเงินค่าใช้จ่ายที่วัยรุ่นได้รับต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยวและความถี่ในการเที่ยวต่อสัปดาห์ โดยวัยรุ่นที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์มาก มีแนวโน้มที่จะเที่ยวดิสโกเธคมากกว่าวัยรุ่นที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์น้อย และวัยรุ่นที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์มาก มีแนวโน้มที่จะมีความถี่ในการเที่ยวสถานบริการมากกว่าวัยรุ่นที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์น้อย ทั้งนี้เพราะการเที่ยวดิสโกเธคในแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในการเที่ยว ถึงแม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่ถ้าความถี่ในการไปเที่ยวมากเท่าใด ก็ยังต้องใช้เงินเป็นจำนวนที่มากขึ้นเท่านั้น เพศหญิงจะมีจำนวนร้อยละในการเที่ยวกับครอบครัวที่வுคนเดียวมากกว่า

3.2 ปัจจัยทางด้านครอบครัว

ปัจจัยทางด้านครอบครัว ในเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มีผลกับลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยว ดังจะเห็นได้ว่าจำนวนร้อยละของกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่ำกว่า 10,001 บาท ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวดิสโกเธค แต่จะมีจำนวนร้อยละของการไปเที่ยวผับน้อย ทั้งนี้เพราะการไปเที่ยวดิสโกเธคมีค่าใช้จ่ายในการเที่ยวต่ำ ส่วนผับมีค่าใช้จ่ายในการเที่ยวสูง วัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้เงินที่ได้รับจากทางครอบครัวในการไปเที่ยว ดังนั้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวจึงมีผลกับลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยว

ปัจจัยทางด้านครอบครัวเรื่อง รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีผลกับความถี่ในการเที่ยวต่อสัปดาห์จะเห็นได้ว่า จำนวนร้อยละของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ จะมีจำนวนร้อยละของการไปเที่ยวสถานบริการมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงดูแบบตามใจทำให้ไม่มีการแนะนำทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้เด็กเป็นคนที่ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังใคร มีลักษณะเอาแต่ใจตัว ขัดใจไม่ได้ ดังนั้นจึงมักไม่เชื่อฟังเมื่อพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ตักเตือนเรื่องการเที่ยวสถานบริการ และยังคงอยู่ในวัยที่ให้ความสำคัญกับเพื่อน จึงมักจะชักชวนกันออกไปเที่ยวสถานบริการอยู่เสมอ

3.3 ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่อการเที่ยวสถานบริการ

เห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นให้ความเห็นในด้านที่ติดต่อการเที่ยวสถานบริการ ทั้งในด้านทัศนคติเกี่ยวกับสถานบริการ คนที่ไปเที่ยวสถานบริการ ผลกระทบต่อตัวผู้ไปเที่ยวและผลกระทบต่อสังคม โดยปกติแล้วทัศนคติถึงแม้ไม่ได้เป็นองค์ประกอบอย่างเดี่ยวที่ำ

ให้เกิดพฤติกรรม แต่ก็ใช้องค์ประกอบที่สำคัญอย่าง ดังนั้นเมื่อเกิดทัศนคติที่ดีแล้ว ทำให้วัยรุ่นโดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการไปเที่ยวสถานบริการส่วนใหญ่มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง เพื่อพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน และมีผลให้ความถี่ในการไปเที่ยวสูงขึ้นตาม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นลินี ศุภกรโกศัย (2546) พบว่า มีทัศนคติต่อสถานบริการดีสโกว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นสถานที่ที่สามารถผ่อนคลายความเครียด และไว้เป็นที่พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ รวมทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานบริการดีสโกไครเซ ฉะนั้น ทัศนคติที่มีต่อสถานบริการของวัยรุ่นจะมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้สถานบริการของวัยรุ่น เพราะเมื่อสามารถหย่าค้อยู่เพียงลำพังมีอิสระในการใช้ชีวิต เมื่อมีทัศนคติว่าสถานบริการเป็นสถานที่ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งคิดว่าวัยรุ่นที่ไปใช้บริการเป็นคนทันสมัย ทำให้มีพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

3.4 ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเพื่อนสนิทเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ผลอย่างมาก ทั้งในเรื่องลักษณะสถานบริการที่ไปเที่ยว ความถี่ในการเที่ยวต่อสัปดาห์ และผู้ที่ไปเที่ยวสถานบริการคือ ทั้งนี้เพราะการคบเพื่อนและการเข้ากลุ่มเพื่อนเป็นพัฒนาการทางสังคมตามธรรมชาติของวัยรุ่น เพื่อนจะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมาก อาจเป็นเพราะว่าวัยรุ่นมีเวลาส่วนมากอยู่ที่โรงเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกัน จึงมีโอกาสนี้จะร่วมกันคิดสร้างวัฒนธรรมภายในกลุ่มของตนเองขึ้น วัยรุ่นจะพยายามที่จะยอมรับและคล้อยตามความคิดเห็น การกระทำทุกอย่างของเพื่อน ผู้เป็นที่รักใคร่และนิยมยกย่องของกลุ่ม ดังนั้นเมื่อดูจากทัศนคติที่มีต่อการเที่ยวสถานบริการของกลุ่มวัยรุ่นที่เห็นว่าการไปเที่ยวสถานบริการไม่ใช่เรื่องเสียหาย รวมทั้งเห็นว่าคนที่ไปเที่ยวสถานบริการเป็นคนที่ทันสมัยแล้ว กลุ่มเพื่อนก็จะชักจูงให้เพื่อนในกลุ่มมีพฤติกรรมในการเที่ยวสถานบริการ เพราะเป็นสถานที่จะได้พบปะสังสรรค์และสามารถทำสิ่งที่ต้องการโดยไม่มีกรอบของการแสดงออกพฤติกรรม เพื่อการสร้างจุดเด่นให้กับตัววัยรุ่นเอง สอดคล้องกับคำกล่าวของ จำเนียร ช่วงโชติ และคณะ (2524 : 394-395) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กวัยรุ่นมีความคิดที่เห็นความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ และพยายามติดนอกร่างห่างจากพ่อแม่ คุณค่าหรือคำสั่งสอนที่พ่อแม่มอบให้เริ่มลดลง ในขณะที่ความคิดเห็นของเพื่อนๆ กลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตนเองอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 ปัจจัยทางด้านทัศนคติของเยาวชน ที่มีต่อสถานบริการเป็นแหล่งผ่อนคลายความเครียด รัฐจึงควรจัดหาบริการและสถานที่สำหรับงานนันทนาการหรือการพักผ่อน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องการการเลี้ยงดูและให้การศึกษาเท่านั้น หากยังต้องการบริการ และสิ่งต่างๆ ในสังคม เช่น บริการด้านนันทนาการ ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่ง

ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแก่เยาวชนได้ โดยจะช่วยให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เยาวชนได้มีโอกาสพบปะกันและชักนำให้เยาวชนได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นไปในทางที่งดงาม อีกทั้งรัฐควรมีมาตรการทั้งการป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในสถานบริการ รวมทั้งต้องเข้มงวดกวดขันการเข้าไปเที่ยวสถานบริการของวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

1.2 นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการจัดระเบียบ

สถานบริการเพราะส่วนใหญ่จะพบว่าวัยรุ่นจะมาเที่ยวสถานบริการในเวลาประมาณ 23.00 - 01.00 น. และนิยมเที่ยวสถานบริการในวันหยุดประจำสัปดาห์

1.3 วัยรุ่นที่เข้ามาศึกษาได้รับค่าจ้างจากบิดามารดา เมื่อพิจารณาจะพบว่าบิดามารดาส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รายได้อยู่ในขั้นต่ำ หรืออยู่ในฐานะยากจนจึงควรมีวิธีการสร้างจิตสำนึกให้แก่วัยรุ่นในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ตระหนักว่าการเที่ยวสถานบริการเป็นการใช้จ่ายสิ้นเปลือง เพราะสถาบันครอบครัวต้องให้การดูแลและเอาใจใส่แก่วัยรุ่นในครอบครัวให้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ที่ทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีที่ต่างต่าง ๆ ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างทัศนคติในทางที่ดีและเข้าใจว่าสถานบริการมีความอันตรายอย่างไร มีคุณประโยชน์ มากน้อยเพียงไร เปรียบเทียบกับโทษ หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนอุปนิสัยต่าง ๆ แก่สมาชิกในครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต วัยรุ่นมาจากครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกร มาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง โดยมาอาศัยอยู่กับที่พักที่ปัจจุบันเปิดให้เช่าอย่างมากมาย ยังไม่มีหน่วยงานใดมาดูแลเรื่องระเบียบและความเหมาะสมจึงควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้มากขึ้น อาจจะต้องออกเป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเพื่อกำหนดให้เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสังคม และช่วยป้องกันปัญหาสังคมต่างๆ

1.4 รัฐควรทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตแก่วัยรุ่น โดยอาจจะใช้บุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดการเลียนแบบผ่านสื่อต่างๆ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะรับข่าวสารต่างๆ ทุกรูปแบบ และในสภาพสังคมปัจจุบัน อิทธิพลของสื่อมวลชนสามารถที่จะครอบคลุมและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตได้

2. ข้อเสนอแนะทางการวิจัย

2.1 ควรทำการศึกษาโดยเชิงลึกในรายละเอียดของตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติว่าเหตุใดวัยรุ่นส่วนใหญ่จึงมีทัศนคติที่ดีต่อสถานบริการ ทั้งที่เห็นได้จากกิจกรรมที่ทำภายในสถานบริการนั้น

2.2 ควรทำการศึกษาเชิงคุณภาพถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดความถี่ในการไปเที่ยวสถานบริการทุกวัน ว่ามาจากเหตุใดรวมถึงปัจจัยแฝง เช่น เพื่อแฝงตัวเข้าไปขายบริการทางเพศ